



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ซึ่งได้ดำเนินการสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบ ดังนี้

**(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)**

ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้

**(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ**

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๕ อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน

**(ค) ระเบียบปฏิบัติในการสอบ**

- ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบและจะต้องเข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้

๓. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบได้

๔. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๕. ต้องเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๖. เมื่อเข้าสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังเข้าสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

**(ง) การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร**

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ในวันที่พุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๕๒๙ หมู่ ๙ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา <https://ddc.moph.go.th/odpc9/> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

**(นายทวีชัย วิษณุโยธิน)**

**ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา**

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
แบบทำประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....  
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>คำนำหน้าชื่อ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>
๖๖๑๐๐๑	ว่าที่ ร.ต.หญิง	ทรีรัตน์	วัลณวัตร
๖๖๑๐๐๒	นางสาว	นอร	กองสี
๖๖๑๐๐๓	นาง	จีวรรณ	พรมงคลกุล
๖๖๑๐๐๘	นางสาว	ดากานฎา	รัตนนนท์
๖๖๑๐๑๓	นางสาว	จิราพร	เตยกระโทก

u